

Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức” – Đợt 2

Phần 2: Sơ kết cuộc thi Đợt 2

Mai Anh: Vâng ạ, xin cảm ơn. Và tiếp theo đây, xin mời bà Hoàng Thị Thái Hà, là Giám đốc Kinh Doanh Bộ phận du học của IDP Education có đôi lời phát biểu và chính thức sơ kết cuộc thi Đợt 2.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Chào buổi chiều các quý vị khách quý, các đối tác, các quý vị ở bên đối tác tại HSBC và các đồng nghiệp của tôi tại IDP. Và như ông Pramoth đã chia sẻ, thì không chỉ HSBC Premier mà IDP cũng rất là tự hào khi là nhà đồng tổ chức cuộc thi Học bổng Chắp cánh ước mơ du học. Với kinh nghiệm tư vấn du học trên toàn cầu trên 50 năm, thì IDP luôn luôn sắp xếp để học sinh tiếp cận cơ hội có học bổng tốt nhất từ các trường cũng như các đối tác. Và khi làm việc với HSBC Premier thì chúng tôi rất vui, bởi vì không chỉ chúng tôi có cơ hội tạo điều kiện cho các bạn học sinh có cơ hội tiếp cận nguồn học bổng về mặt tài chính, mà giúp cho các bạn có sự cọ sát sớm, để đánh giá những kỹ năng của mình, cụ thể là kỹ năng viết luận, kỹ năng trình bày cũng như kỹ năng sắp xếp tài chính trước khi lên đường. Thì chúng ta thấy là học bổng này nó thật sự mang lại giá trị cho các bạn không chỉ về tài chính mà còn về nhiều kỹ năng khác. Đúng như tên gọi của nó là học bổng “HSBC Premier & IDP – Chắp cánh ước mơ du học”, tổng giá trị của giải thưởng như MC chúng ta đã chia sẻ đó là 340 triệu, trong đó chúng ta có 2 Đợt, và giá trị cao nhất cho mỗi Đợt đó là Giải Nhất với giá trị tiền mặt là 50 triệu đồng, và giải Khuyến Khích là với giá trị tiền mặt là 5 triệu. Và để tham gia cuộc thi này, các bạn thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi. Vòng thi thứ nhất gọi là đăng ký tham gia và nộp hồ sơ du học. Vòng thi thứ 2 là các bạn viết cái kế hoạch để chia sẻ với lại Ban Giám Khảo làm thế nào để các bạn đạt được ước mơ du học. Vòng thứ 3 các bạn thuyết trình để thuyết phục Ban Giám Khảo là cái giấc mơ du học của các bạn đã được hình thành như thế nào, các bạn đã làm gì để đạt được cái giấc mơ du học, cũng như phương án các bạn sẽ sắp xếp và quản lý từng tài chính của mình.

Khi chuyển qua slide tiếp theo, khi thấy 13 bạn được giải trong Đợt 2 cũng như 13 bạn Đợt 1, chúng ta hoàn toàn tự hào bởi vì các bạn đầu tư rất nhiều, và thực sự chứng tỏ khả năng của mình. Để tham gia được vòng 1, thì các bạn nếu là đối tượng học sinh Trung Học Phổ Thông thì các bạn có điểm GPA là 8.0. Và các bạn là sinh viên Cao Đẳng và Đại Học thì các bạn phải có điểm GPA

là 7.0. Để các bạn được vượt qua vòng 1, vào vòng 2 thì các bạn đã viết bài luận để thể hiện được giấc mơ du học của mình. Khi tham gia là một thành phần Ban Giám Khảo, tôi cảm thấy các bạn rất sáng tạo ở phần này. Các bạn không chỉ viết bài luận, thể hiện ước mơ du học của mình thông qua bài luận, mà các bạn còn có những video, infographics và nhiều hình thức thể hiện rất khác nhau, với những ngôn ngữ dễ hiểu để thuyết phục Ban Giám Khảo Bước tới vòng 3 là phần các bạn thuyết trình là điều tôi cảm thấy rất là tự hào đối với các bạn sinh viên Việt Nam. Thứ nhất là khả năng tiếng Anh của các bạn rất là tốt. Thứ hai khả năng tư duy logic của các bạn rất rõ ràng, ngắn gọn, và đồng thời thể hiện được nguyện vọng của mình. Và điều thứ ba, tôi rất vui khi là một phần của Ban Giám Khảo của phần thuyết trình, và bạn có chia sẻ rằng nhờ phần thuyết trình này, bạn đã đi tìm hiểu, research rất nhiều về cách thức để quản lý tiền, bởi khi các bạn ở Việt Nam thì các bạn không hề quản lý tiền, lượng tiền lớn, cũng như tự chủ việc chi tiêu cho cuộc sống của mình. Nhưng nhờ cuộc thi này, các bạn đã biết cách làm, các bạn là nhiều Model khác nhau mà bản thân chúng tôi nghĩ là nếu ở lứa tuổi các bạn cách đây hơn nhiều năm thì chưa chắc chúng tôi đã được nghĩ được như vậy. Thì điều này chứng tỏ rằng các bạn nào có tên trong danh sách đạt được học bổng hoàn toàn rất tự hào. Tự hào vì mình đã đầu tư thời gian, cũng như là kỹ năng, kiến thức đã có được sau khi tham gia học bổng này, chỉ riêng với khoản tiền mà mình nhận được từ HSBC & IDP, còn là những cái chúng ta có thể mang theo.

Bây giờ chúng ta sẽ xem lại thử xem là Đợt 2 của chúng ta có những con số ấn tượng như thế nào. Đợt 2 dành cho thí sinh đi du học cho kỳ nhập học S2 hoặc là S3 năm 2022 của Úc và New Zealand; kì mùa Thu hoặc Đông, mùa Thu hoặc Hè năm 2022 của Mỹ, Canada, Anh và Ireland và chúng tôi nhận được 285 hồ sơ đăng ký cho các bạn đi du học ở 6 thị trường Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh và Ireland. Trong 285 hồ sơ thì có 228 hồ sơ đạt tiêu chí xét tuyển vòng 1. Và đến vòng 2 thì các bạn có 33 bạn đạt bài essay dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong 33 bạn này thì chúng tôi lựa 25 bạn đi vào chung kết, và 13 bạn đạt giải sau vòng thi chung kết của mình. Thì đó là thông tin của Đợt 2. Còn bây giờ tôi chia sẻ thêm thông tin của hai Đợt thi của học bổng HSBC Premier và IDP. Như hồi này ông Pramoth có nói thì cho hai Đợt thi thì chúng tôi nhận được, chúng tôi nhận được hơn 500 hồ sơ đăng ký tham dự và có 285 hồ sơ đạt chỉ tiêu cách xét tuyển, và có 50 bạn là đi vào vòng chung kết cho hai Đợt, và có 13 bạn cho mỗi Đợt được chọn để được nhận giải thưởng. Và Đợt 1 chúng tôi đã trao giải cho 13 bạn. Và Đợt này chúng ta sẽ chờ đón 13 bạn sẽ được xướng tên trong cái phần nhận giải của Đợt 2.

Mai Anh: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bà Thái Hà. Và dựa trên phần đánh giá về số lượng, chất lượng bài viết của như là phần trình bày của các thí sinh thì Ban Tổ Chức quyết định trao thưởng cho 13 thí sinh xuất sắc nhất của Đợt 2. Và đến với phần mong đợi nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, thì HSBC và IDP xin được công bố thí sinh xuất sắc đã nhận được học bổng của cuộc thi, và đại diện cho Ban Tổ Chức - bà Hoàng Thị Thái Hà và bà Nguyễn Thanh Trang - sẽ lần lượt công bố các kết quả này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với 6 giải Khuyến Khích của chương trình, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cùng với phí ưu đãi trị giá 500,000 VND cho khóa học trực tuyến Skill Set tại trung tâm Anh ngữ ACET. Bây giờ, xin được kính mời bà Nguyễn Thanh Trang sẽ xướng tên các thí sinh

Bà Nguyễn Thanh Trang: Xin cảm ơn Mai Anh. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thì chắc trước khi tôi công bố trao giải thưởng cho các bạn được giải Khuyến Khích, cho tôi xin phép được chia sẻ một chút xíu vì với vai trò của là một Ban Giám Khảo chương trình này, thì tôi nhận thấy khi làm Ban Giám Khảo trong chương trình này, tất cả Ban Giám Khảo đều cảm thấy được như được trẻ lại. Bởi vì tất cả những ước mơ của bạn rất dễ thương, rất là rõ ràng và các bạn rất quyết tâm. Các bạn hết sức sáng tạo trong phần trình bày thể hiện khát khao rồi thể hiện ước mơ và đặc biệt là cách mà các bạn đưa ra kế hoạch quản lý tài chính của cá nhân trong thời gian du học. Thì tất cả các bạn đều có một thời gian rất là ngắn và tôi ấn tượng là tất cả các bạn đều muốn trở nên độc lập và bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, thì tôi tin rằng nếu mà quý vị phụ huynh ở đây thì tất cả cha mẹ cũng sẽ tự hào khi các con của mình có những cái suy nghĩ là tự chủ và độc lập như vậy. Thì tôi xin phép được xướng tên các thí sinh đạt giải Khuyến Khích của Đợt 2 như sau:

- Xin chúc mừng thí sinh Phan Nguyễn Anh Thu, tốt nghiệp trường Trung Học Phổ Thông Đào Duy Từ với GPA 9.3 và IELTS 7.0. Bạn đạt học bổng 30% của Đại Học University of Wollongong của Úc và học ngành chuyên ngành Marketing. Xin chúc mừng bạn.
- Bạn thứ hai với một thành tích rất là ấn tượng là bạn Võ Lê Thùy Anh, tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong với điểm GPA rất ấn tượng là 9,4 và IELTS 8.0. Bạn đi học ở University of Cincinnati vào học ngành tài chính. Xin chúc mừng bạn.

- Tôi cũng xin chúc mừng bạn Nguyễn Phan Hoàng Ngân, hiện bạn có đạt GPA là 8.9 và quốc gia du học của bạn là Canada, Đại Học Centennial College và ngành Graphic Design. Xin chúc mừng bạn.
- Tôi cũng xin chúc mừng bạn Đỗ Quang Duy, tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Chuyên về Ngoại Ngữ điểm GPA 9,2 và IELTS 7.0. Bạn đạt giải đặc biệt cuộc thi Sắc màu Chuyên Ngoại Ngữ và bạn sẽ đi du học tại trường University of British Columbia ngành Computer Science. Xin chúc mừng bạn.
- Bạn Thiệu Minh Khuê, trường Trung Học Phổ Thông Phan Đình Phùng. Bạn cũng có một thành tích rất ấn tượng là bạn đạt giải Khuyến Khích Quốc gia một cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới. Bạn sẽ đi du học tại trường University of Wollongong, ngành Communication and Media Xin chúc mừng bạn.
- Tới giải Khuyến Khích tiếp theo là bạn Nguyễn Đức Anh, trường Trung Học Phổ Thông Đinh Thị Lý với điểm IELTS cũng rất là ấn tượng là 8.0. Bạn đi du học trường University of Queensland và học ngành Computer Science.

Mai Anh: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà Nguyễn Thành Trang. Như vậy chúng ta kể đến với 4 Giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng tiền mặt cùng với phí ưu đãi 1,000,000 đồng cho khóa học trực tuyến Skill Set tại trung tâm Anh ngữ ACET. Xin được mời bà Hoàng Thị Thái Hà mình cùng vinh danh các bạn thí sinh ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Ok. Để thay đổi không khí đối với bản đầu tiên thì chị hé lộ tên bạn đầu tiên trước nhé. Còn những bạn sau thì chị sẽ đọc profile để các bạn tham gia có đoán được đó chính là profile của mình không nghe. Đầu tiên, Chị xin thay mặt IDP, chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Dũng. Bạn đã học tại trường Trung Học Phổ Thông Việt Đức với thành tích GPA là 9.3 và điểm IELTS 6.5. Bạn sẽ học trường Humber College ngành kế toán của Canada. Xin chúc mừng bạn. Và certificate của bạn sẽ được gửi đến cho bạn nha.

Rồi bây giờ khi chúng ta dừng lại ở certificate của Hoàng Dũng thì chúng ta xem thử bạn thứ hai sẽ là bạn nào ha, để các bạn coi thử mình có biết tên của mình hay không ha. Bạn thứ hai được giải là người có thành tích rất ấn tượng. Thứ nhất là bạn đạt Giải Nhất Khoa Học Kỹ Thuật cấp tỉnh năm 2021, bạn đạt giải Huy Chương Vàng của chương trình có tên Innovative Excellence at America's Science and Invention Expo năm 2021, đạt top ba học sinh giỏi Sử cấp tỉnh năm 2021, và học bổng 25% của Trường Đại Học Deakin của Úc. Bạn sẽ theo học ngành tài chính của Trường Đại Học Deakin của Úc, đã từng học tại trường Trung Học Phổ Thông Vũng Tàu. Xin chúc mừng bạn có tên Phan Nguyễn Nhật Phương. Xin chúc mừng bạn.

Bây giờ chúng ta đến với bạn tiếp theo với profile cũng không kém phần đáng nể. Bạn được học bổng của Trường 3 kì học liên tiếp, bạn được Giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh thành phố năm 2019, bạn được giải Khuyến Khích học sinh giỏi Văn năm 2019, với điểm GPA của bạn khi học tại trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Nội Amsterdam là 9.5 và điểm IELTS là một điểm rất khủng là 8.5, và bạn sẽ học trường University of Toronto ngành Commerce tại Canada xin chúc mừng Đoàn Minh Khuê. Xin chúc mừng bạn. Một cô gái rất xinh xắn và giỏi, đúng không ạ? Và chị hy vọng rằng em sẽ có một cái trải nghiệm tốt tại Canada.

Bây giờ chúng ta sẽ tới bạn tiếp theo. Bạn này có điểm kết quả cao nhất khối cho môn Psychology and Art and Design. Bạn sẽ học University of Sydney của Úc, đây là trường Đại Học rất nổi tiếng với ngành Design Computing. Bạn có điểm GPA thuộc ABB của A level với điểm IELTS là 7.5. Trường bạn đã học ở Việt Nam là Singapore International school. Xin chúc mừng Hoàng Lan Hương. Xin chúc mừng em.

Như vậy, chúng ta đã biết được các bạn mà chị trao giải. Thì bây giờ chị xin nhường lời tiếp cho MC.

Mai Anh: Dạ vâng ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn Giải Nhì . Chúng ta sẽ có 2 Giải Nhì với giải thưởng trị giá là 25 triệu đồng tiền mặt cộng với lại phí ưu đãi trị giá 2,000,000 đồng trong khóa học trực tuyến Skill Set tại trung tâm Anh ngữ ACET, và bộ luyện thi độc quyền từ IELTS IDP trị giá 1,500,000 đồng.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Chị Trang đọc profile trước rồi hăng tiết lộ tên nha chị Trang.

Bà Thanh Trang: Dạ. Tại vì với các bạn gọi là Hạng Nhì thì cô sẽ hi vọng mang lại nhiều bất ngờ. Và chắc rằng có nhiều bạn đây cũng đang hồi hộp và không biết là mình có được xướng tên hay không ha. Thì bạn này, trong ấn tượng của tôi, bạn này là một người rất là có chính kiến, và có quyết tâm và có một cái kế hoạch hoàn toàn rất là chín chu. Thì bạn có GPA rất ấn tượng là 9.4 và điểm IELTS 8.0. Nếu tôi nói cái thành tích này ra thì chắc chắn là có thể là các bạn có thể là toán được mình có đạt giải này hay không ha. Bạn có thành tích là huy chương đồng Olympic 30 tháng 4 môn hóa và bạn đạt top 5% học sinh giỏi toàn khối, và bạn sẽ đi du học, lên đường du học tại trường Queensland University ngành Engineering. Tôi xin chúc mừng bạn Phan Anh Khoa.

Dạ, Một đối thủ cũng rất là nặng ký đối với Phan Anh Khoa và bạn cũng có một thành tích rất là ấn tượng. Thì trong trong tất cả các bạn, thì đây là một bạn có tuổi nhỏ nhất mà đã đạt giải trong Đợt 2 lần này. Tuy nhỏ tuổi nhưng bạn có logic, tư duy rất là tốt và bạn định hình rất tốt của con đường du học cũng ước mơ của mình. Bạn học trường song ngữ Á Châu, và có thành tích là đạt Honor roll chương trình quốc tế và bạn sẽ đi du học tại Seattle Central College của Mỹ. Chuyên ngành trong tương lai là Kiến Trúc. Thì không biết là bạn có thể đoán được mình đạt được Giải Nhì tiếp theo chưa ạ? Xin chúc mừng bạn Trần Lê Thảo Nguyên, thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình ạ.

Mai Anh: Cảm ơn bà Nguyễn Thanh Trang đã công bố danh tính của hai thí sinh đạt Giải Nhì của cuộc thi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bạn trẻ, một bạn trẻ đầy tài năng và bản lĩnh đã dành được Giải Nhất của chương trình. Và đây là một giải thưởng vô cùng danh giá để tiếp sức cho hành trình du học sắp tới của bạn. Tôi xin được mời bà Hoàng Thị Thái Hà sẽ vinh danh bạn thí sinh này ạ. Giải thưởng của chúng ta, Giải Nhất là 50 triệu đồng tiền mặt cùng với phí ưu đãi trị giá 3,000,000 đồng cho khóa học trực tuyến Skill Set tại trung tâm Anh ngữ ACET và bộ luyện thi độc quyền từ IELTS IDP trị giá 1,500,000 đồng. Xin mời bà.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Cảm ơn Mai Anh. Đối với giải này chị run quá, bởi vì giải này là một cái giải có giá trị rất là lớn và chúng ta nghe thành tích của bạn thí sinh thì chúng ta cũng hoàn toàn thuyết phục là tại sao bạn được giải này. Và chia sẻ với các bạn tham dự ngày hôm nay thì để

chọn ra 3 người Giải Nhất, một người Giải Nhất và hai người Giải Nhì, Ban Giám Khảo đã phải chăm đi chăm lại lần thứ hai để đảm bảo rằng có sự công tâm nhất dành cho các bạn thí sinh đạt 3 giải hàng đầu. Cho nên bạn nào đạt Giải Nhất là bạn đã phải hoàn toàn với 1 tự hào vì những cái sự nỗ lực của mình cũng như sự đầu tư thời gian công sức của mình khi tham gia cuộc thi. Bạn này là một bạn nữ có thành tích là có điểm SAT là 1580, đạt giải Silver Prize International Youth Math Challenge. Bạn đạt được học bổng 50% của UQ, Deakin và UTS, và bạn đạt được học bổng 75% của Swinburne. Và quốc gia bạn sẽ đi du học đó là Úc với trường Đại Học là University of Sydney, ngành Business Analysis. bạn này có điểm GPA là 9.5 với điểm IELTS là 7.5, và bạn đến từ trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Tĩnh. Xin chúc mừng một người con gái có họ Nguyễn, đó là Nguyễn Thị Hương Giang.

Mai Anh: Vâng ạ. Xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Thái Hà đã vinh danh bạn Nguyễn Thị Hương Giang, bạn thí sinh cực kỳ xuất sắc giành được Giải Nhất của cuộc thi học bổng “HSBC Premier và IDP - Chắp cánh ước mơ du học” Đợt 2. Và trong niềm hân hoan khi biết được nỗ lực của mình trong suốt cuộc thi đã được ghi nhận và xuất sắc đạt được các giải học bổng thì tôi xin được kính mời các bạn thí sinh Giải Nhất và Giải Nhì sẽ cùng giao lưu trực tiếp để chia sẻ những cảm xúc hiện tại và bật mí cho các bạn học sinh khác đang ấp ủ giấc mơ du học về cách thức đạt được ước mơ này, và làm thế nào để mà chinh phục được các suất học bổng đầy giá trị. Đầu tiên thì xin được mời bạn Trần Lê Thảo Nguyên và bạn Phan Anh Khoa, các bạn có thể bật micro và video của mình lên để mà có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại cho các quý vị khán giả đang theo dõi buổi trao giải ngày hôm nay ha. Ban Tổ Chức đã có gửi riêng cho các bạn một số cái câu hỏi để gợi ý cho những cái vấn đề và những cảm xúc mà các bạn có thể chia sẻ, các bạn có thể tham khảo. Không biết là bạn Thảo Nguyên có ở đây không ạ? Rồi, chị xin được mời em bật micro của mình lên ha.

Thảo Nguyên: Em xin chào mọi người cũng như là Ban Giám Khảo ở đây ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Chào em, hiện nay em đang ở đâu? Em đang ở Việt Nam hay là em ở bên Sydney rồi?

Thảo Nguyên: Dạ, em đang ở Seattle, bây giờ đang hơi đêm ấy ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Ô, Thảo Nguyên là Seattle. Chị xin lỗi, Thảo Nguyên Seattle đúng không?

Thảo Nguyên: Dạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Hình như em mới bay đúng không? Em mới bay qua, ok.

Thảo Nguyên: Dạ vâng ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Hy vọng là hết bị jet lag rồi ha. Rồi, bây giờ mình có thể là tự nhiên chia sẻ với các bạn nha, thí sinh nhí, nhí nhất đúng không chị Trang? Nhỏ tuổi nhất và cũng rất là giỏi khi mà vượt qua đó là nhiều đối thủ cạnh tranh lớn tuổi hơn mình. Nào, xin mời em nào.

Thảo Nguyên: Xin chào mọi người ạ. Em là Trần Lê Thảo Nguyên, năm nay em 16 tuổi. Hiện tại bây giờ em sẽ đi học ở trường Seattle Central College. Và mặc dù là em có hơi nhỏ tuổi xíu thôi nhưng mà em cũng không ngờ này em được Giải Nhì luôn ạ, nên là bây giờ em hồi hộp và cũng mừng lắm ạ. Bởi vì là như vậy mà không chỉ thế mà nó còn đỡ dùm phần cho việc gánh nặng của mẹ em cho việc mà cả hai anh em đều là đi du học ở Mỹ hết ạ. Vì thế mà việc em có được học bổng này cũng như là đã giúp được mẹ em rất là nhiều ạ. Bây giờ em nhờ cái chương trình, mà cái việc tài chính của em là trước kia em đã từng giải thích cũng như là đã nói ra cận kề những cái việc mà sau này sẽ giúp cho em việc tiết kiệm thời gian cũng như là tiết kiệm khoản tiền mà mẹ em đã dành cho em cũng như là chi phí học tập. Nhờ có học bổng thì em giảm bớt cái phần về việc mà phải đi làm thêm, em nghĩ và việc như vậy là em sẽ có thể tập trung vào học nhiều hơn là thay vì phải vừa đi làm vừa phải học nhưng cực khổ hơn nhiều.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Mời chị Mai Anh chuyển sang slide profile của bạn Thảo Nguyên để mọi người nghe mọi người có thể hiểu được và biết được bạn như thế nào ha. Thế em qua bên đó thì em học lớp mấy, lớp 12 hả?

Thảo Nguyên: Dạ, năm nay là lên lớp 11 ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: À, năm nay lên lớp 11 đúng không?

Thảo Nguyên: Dạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Rồi, very good. Thế cho chị hỏi là ngoài cái việc là giảm bớt gánh nặng tài chính thì em có thấy em trưởng thành hơn khi tham gia cuộc thi này không nào?

Thảo Nguyên: Dạ có. Bởi vì là lúc mà lần đầu tiên tham gia em cũng hơi bỡ ngỡ, cũng không biết là mình phải làm gì nữa. Mà cũng vừa trải qua được những cuộc thi xong mới nhận ra là “à, mình cũng làm được cái này, mình cũng lớn hơn rồi”.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Và hi vọng được những cái phần mà em chia sẻ về quản lý tài chính của em tại phần thi thuyết trình thì em có thể áp dụng được quản lý tốt về tình hình tài chính của mình ở tại Mỹ ha, để cho cái việc chi tiêu của mình nó hợp lý và nó sẽ giúp cho ba mẹ rất là nhiều ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Không biết là chị Thanh Trang có câu hỏi nào và có phần nào muốn giao lưu thêm với em không?

Bà Nguyễn Thanh Trang: Thi như em có chia sẻ với chị thì em cũng rất là ấn tượng với bạn. Bạn có một cái kế hoạch đi học, bạn có một ước mơ du học rất là rõ ràng và rất là có chính kiến luôn đó chị. Thì nên là em cũng khá là ấn tượng với bạn này. Và đây là bạn, như chị cũng nói là mình đã phải chăm đi chăm lại nhiều lần, thế nên em cũng vẫn là rất rất rất ấn tượng với bạn, với cái độ tuổi của bạn, với cái suy nghĩ chín chắn đó của bạn.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Chúc mừng Thảo Nguyên một lần nữa. Và hi vọng rằng là thực sự học bổng này sẽ chấp cánh cho em, không chỉ đi du học mà còn có thể bay xa hơn nữa, và áp dụng được những cái gì mình học ở Mỹ trong công việc sau này và trưởng thành nha. Cảm ơn em rất nhiều.

Thảo Nguyên: Em cảm ơn ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Trả lại sân khấu cho chị Mai Anh ạ.

Mai Anh: Vâng. Vậy thì xin được cảm ơn bạn Thảo Nguyên đã chia sẻ. Và bây giờ, xin được mời bạn Phan Anh Khoa. Anh Khoa ơi, em có thể bật micro và video của mình lên để xin chào tất cả mọi người được không?

Anh Khoa: Alo

Mai Anh: Rồi, chị nghe được rồi Anh Khoa ạ. Xin chào em.

Anh Khoa: xin chào tất cả mọi người em là Phan Anh Khoa, thì hiện tại là em là sinh viên của trường Đại Học University of Queensland. Hiện tại thì em đã ở Úc rồi và khoảng trong vài ngày tới thì em sẽ bắt đầu đi học tại trường Queensland luôn.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Chị Mai Anh chuyển qua slide của Anh Khoa đi chị Mai Anh ơi.

Bà Nguyễn Thanh Trang: Cái cảm giác khi được xướng tên Giải Nhì thì như thế nào hả, Anh Khoa?

Anh Khoa: Nói thiệt lại cũng phải bất ngờ tại do rằng là em nghĩ trong cuộc thi này em là cái người mà, nếu mà em nói thiệt ra, là người ít thành tích nhất trong nguyên cả cuộc thi luôn. Cho nên em nghĩ là em sẽ không được giải cao lắm. Mà khi em nhận được cái email nói em trong cái top 3 thì em cũng rất là bất ngờ luôn. Dạ, nên là em cũng thấy khá là hân hoan.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Thấy khá là hân hoan. Em phải tự tin, tại vì Ban Tổ Chức không chỉ nhìn vào thành tích, mà Ban Tổ Chức nhìn vào những cái gì mà thí sinh thể hiện trong cuộc thi, những cái gì em thể hiện trong cái phần thể hiện cái kế hoạch ước mơ du học của mình, kế hoạch thực hiện ước mơ đó cũng như là thuyết trình trong phòng cuối cùng đã thực sự gây ấn tượng cho Ban Giám Khảo, em ha. Em tới Queensland được mấy ngày rồi?

Anh Khoa: Em mới tới Queensland được có 2 ngày à.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Ok, đã kịp khám phá khu vực Saint Lucia chưa? Em ở khu vực Saint Lucia hả?

Anh Khoa: Dạ đúng rồi.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Queensland là trường hồi trước chị học, và là một trường rất là đẹp. Cho nên là chị hy vọng là trước khi mà em bắt đầu cái kì học của mình, đi khám phá xung quanh trường, đi fairy cat, đi thăm thú mọi nơi, để cho mình thấy trường của mình đẹp như thế nào, và đồng thời là ước lượng thời gian mình đi bộ nha. Tại vì từ cái tòa nhà này đến tòa nhà kia thì nó tương đối xa, và kèm theo là nhiều khi em phải chuyển cái tiết học của mình từ tòa nhà này sang tòa nhà kia nha. Thì hi vọng là em có những tải nghiệm rất là tốt. Với chia sẻ thêm nè, là mình học về Engineering, thì chị biết là những bạn học về Engineering thì tương đối là, gọi là sống nội tâm và ít giao tiếp. Thì trong các cuộc thi này, thì em phải thuyết trình, em phải chuẩn bị, thì thông qua cuộc thi này em có thấy là mình cải thiện hơn và mình cởi mở hơn trong vấn đề chia sẻ về kế hoạch của mình không?

Anh Khoa: Em cũng sẽ nói là có, do trước kia, thì cũng như là chị nói thì em cũng không có nói chuyện nhiều với người ta cho lắm. Cho nên là khi mà đưa lên, phải thuyết trình cho bên ban hội đồng thì em cũng thấy khá là lo lắng. Nhưng mà sau khi thuyết trình xong, thì em thấy nó cũng khá là bình thường, thì cứ kiểu như là tới đó em cứ nói những gì mình đã chuẩn bị thôi, chứ không cần nhất thiết phải lo lắng như em tưởng nữa.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Thực ra là nếu em có sự chuẩn bị tốt cộng với lại quyết tâm thì chị nghĩ là mọi việc đều có thể làm được. Và chị hi vọng rằng môi trường học tập ở University of Queensland sẽ giúp cho em bước ra khỏi những cái gọi là gọi là unlock your potential, em khai phá được cái khả năng tiềm ẩn của em, bởi vì chị tin rằng là em có rất là nhiều khả năng tiềm ẩn. Nhưng điều đầu tiên là em phải tự tin, và chị hi vọng rằng cái kết quả của cuộc thi này chứng minh rằng là em có khả năng. Như vậy, điều mà mình cần phải làm là em tin vào cái khả năng đó và đi tới cuối cùng để thể hiện cái khả năng đó, em ha.

Anh Khoa: Dạ, em cảm ơn chị.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Cảm ơn em rất là nhiều. Thế nếu em có lời khuyên cho những bạn ngần ngại tham gia những cuộc thi như thế này thì em sẽ khuyên gì?

Anh Khoa: Em sẽ nói là, như là give it a shot, tại do cũng không có cái gì hại trong việc mình thử cái đó. Thì nếu mà mình thử không được thì thôi. Nếu mà còn thử mà mình được cái gì đó thì coi như nó cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho mình.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Ok, very good. Very good advice, đúng không nào? Give it a shot, ha. Và hy vọng là em sẽ take bất cứ một cái chance, bất cứ chance nào mà em có được, không chỉ trong công việc học, mà có thể là việc trao đổi, tham gia sinh hoạt các cái hoạt động ngoại khóa ở tại trường, ha. Và cố gắng kết nối với càng nhiều bạn học sinh quốc tế càng tốt để mình sẽ improve khả năng tiếng Anh cũng như là mình tạo network sau này, ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Xin nhường lời tiếp theo cho chị Mai Anh.

Mai Anh: À, dạ vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh. Xin được mời bạn Hương Giang. Bạn có thể bật micro và video lên không?

Bà Nguyễn Thanh Trang: Xin chào Giang.

Hương Giang: Dạ, em chào mọi người ạ.

Bà Nguyễn Thanh Trang: Cảm giác được xưng tên Giải Nhất như thế nào em hả?

Hương Giang: Dạ, em rất vui và em cũng rất bất ngờ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Thế có linh tính không em? Có linh tính là mình sẽ đạt được Giải Nhất không? Tại vì chắc chắn em được heads up là em là một trong ba người xưng tên cuối cùng, đúng không? Nhưng mà mình có linh tính mình được Giải Nhất không?

Hương Giang: Em không ạ. Em chỉ là cái lúc mà mọi người đọc các loại Giải Nhì, tay em run hết cả lên, em cứ nghĩ là kiểu mình có phải Giải Nhì hay không. Thì đến lúc mà đọc xong hai bạn

giải gì không phải là em, thì lúc đấy em biết em được Giải Nhất rồi ấy, em bắt đầu vui này giờ, em cứ buồn cười ấy, em không tin được.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Thế hôm nay, tham dự buổi ngày hôm nay, em có mời ba mẹ hoặc là bạn bè thân thiết đi tới tham dự để cùng em chia vui với khoảnh khắc này không?

Hương Giang: Dạ không ạ. Tại vì bạn bạn em, thì đang có bạn, em hiện tại đang ở Úc thì có một bạn đang đang chuẩn bị về Việt Nam, Bạn học UTS nên là bạn em vừa hoàn thành kì học của bạn ý, thế nên là em cũng vừa từ cái việc chia tay bạn ý về, nên là mọi người vẫn đang đi chơi.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Ok, thế còn ba mẹ thì sao? Sao không mời ba mẹ, hay là sẽ gửi video này cho ba mẹ sau để nói rằng con đã làm được điều đó?

Hương Giang: Vâng, em định giữ bí mật đến cuối cùng, em được điểm cao em mới kể.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: À, ok ok. Thì hy vọng là ba mẹ em cũng sẽ vỡ òa khi mà nhận được cái video này. By the way, video này được livestream trên fanpage của IDP cũng như sau này là của HSBC, thì các bạn có thể tải cái video này về và chia sẻ với người thân để chia vui cùng mình he. Rồi, bây giờ đến phần giao lưu nè. Chắc chị Thanh Trang đặt một vài câu hỏi giao lưu cho bạn Giải Nhất nè.

Bà Nguyễn Thanh Trang: Cái này, em nghĩ là bây giờ chắc là một bạn Giải Nhất thì bài của bạn, bạn có chia sẻ là bạn có hoạt động xã hội này, bạn chia sẻ ước mơ của bạn. Bạn có thể chia sẻ lại trong mọi người cho ngắn gọn không, ước mơ du học của mình đó, để cho mọi người cùng lắng nghe.

Hương Giang: Dạ thì, cái lúc mà ngày trước là em đang ở Hà Tĩnh, thì Hà Tĩnh là một cái thành phố rất là nhỏ ở miền Trung thôi. Thì lúc đấy, thì em cũng không biết là kiểu du học là gì cả, nhưng mà từ em học cấp 2, thì cấp 2 vào tầm lớp 9 gì đấy, thì bạn cùng bàn của em, thì chị của bạn ý có được một cái học bổng rất là lớn đi Mỹ. Xong em rồi kiểu, uầy, kiểu thật sự là kiểu mình có thể có được học bổng kiểu đi ra một cái đất nước rất là phát triển như thế để có cơ hội được học tập. Thì lúc này em mới bắt đầu về và em tìm hiểu về du học. Em lên YouTube, bây giờ thì bắt đầu em

mới khám phá ra là mọi người có rất nhiều video là du học nước ngoài như thế nào. Xong rồi kiểu em rất là thích, ngày nào anh cũng xem cả và cái ước mơ của em nó build up từ một cái thứ rất là nhỏ như thế. Và sau này, thì em đi em năn nỉ, em thuyết phục ba mẹ đưa em ra Hà Nội để em đi những cái hội thảo này, đi những cái chia sẻ kinh nghiệm của các cái trung tâm như là IDP, và em cũng dùng những cái mạng xã hội như Facebook, Instagram để nhắn tin cho các anh chị khóa trước, rằng anh chị em biết anh chị được học bổng cao, thì cho em xin kinh nghiệm với ạ. Và từ đấy thì tự tự xây dựng cái hồ sơ làm như thế nào để anh biết là nó phù hợp với cái trường mà em đang apply nhất.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Very good, ha. Chị nghĩ là cái sự chủ động của em và sự quyết tâm của em để đạt được ước mơ đó là giúp cho em đã đạt được ước mơ của mình một cách nhanh nhất, và có một cách hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn em rất là nhiều khi mới chia sẻ cái phần đó. Thế còn khi mà em tham gia cái học bổng HSBC scholarship này á thì em thấy là em được cái gì? Được ở đây bao gồm cả, dĩ nhiên giải thưởng là được rồi ha, em kể giúp chị những cái được khác để có thể các bạn khác có động cơ hơn, động lực hơn để sau này tham gia những giải thưởng như thế này.

Hương Giang: Dạ vâng ạ. Thì đầu tiên là em cảm thấy là sau cái quá trình mà mình cố gắng, cố gắng, cố gắng rất là nhiều, thì đến cái khi mà mình đạt được học bổng, thì bản thân em cảm thấy là, ok mình được học bổng, thực ra mình cũng vui. Nhưng mà cái niềm vui của em, nó không, em nghĩ là tại vì từ đầu thì em vẫn buồn là em có thể đạt được học bổng toàn phần nhiều hơn, nên là em vẫn không hoàn toàn, kiểu happy với cả bản thân. Nhưng mà cái cuộc thi của IDP và HSBC đã cho em một cái cơ hội để nhìn lại quãng đường mà em đã cố gắng như thế nào. Em nhận ra là không phải là chỉ là một cái học bổng, mà nói là một cái quá trình, không chỉ làm việc học tập, mà còn là em tham gia các hoạt động ngoại khóa, em là một cái hoạt động tình nguyện và từ đó em quen thêm rất là nhiều bạn, em hiểu thêm về cuộc sống có rất nhiều người và em nghe được thêm rất là nhiều câu chuyện. Để từ đấy thì em cũng cảm thấy bản thân mình có một số những cái thay đổi. Mình hiểu biết hơn, và mình biết cách lắng nghe hơn, mình biết là mỗi người phải có một cuộc sống khác nhau, mình biết cách thấu hiểu hơn. Và cái phần mà quản lý tài chính của IDP cũng giúp em, em về thật sự là hiểu là mình cái cần có những cái chi tiêu gì để mình có thể cân bằng được cuộc sống ở bên đấy. Tại vì là mình cũng mới thì sang đây đi du học thôi, thì em biết là các bạn vừa lên Đại Học rất là dễ để kiểu tiêu quá nhiều tiền, tiêu không phanh được, nhưng mà

em nghĩ cái đấy cũng một phần nào đấy giúp em biết kiềm chế lại, không đi shopping nhiều quá, không sa vào chỗ sale nhiều quá, tập trung cho những cái quan trọng hơn ạ.

Bà Nguyễn Thanh Trang: Rất là thực tế ha. Chị còn một cái, gọi là benefit rất là lớn, tại vì quan trọng là khi đi nước ngoài, khi mình đặt chân lên nước ngoài, điểm đầu tiên là thấy những thứ mới lạ, mà nhiều khi mình cũng hay săn sales, mà sau khi mình tham dự chương trình, cũng như mình chắc chắn một thời gian nữa bạn sẽ quen, bạn sẽ biết cân bằng được cái tài chính của mình khi bạn ở nước ngoài.

Hương Giang: Vâng ạ.

Bà Hoàng Thị Thái Hà: Cảm ơn phần chia sẻ của em rất là nhiều. Chị xin nhường lời lại cho MC Mai Anh.

Mai Anh: Vâng ạ. Xin được cảm ơn bạn Hương Giang và cảm ơn chị Thái Hà cùng chị Thanh Trang đã đặt những câu hỏi rất ý nghĩa dành cho bạn, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại các bạn Giải Nhất và Giải Nhì của cuộc thi qua những video tiếp theo của IDP và HSBC sẽ công bố sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái bí quyết của bạn, chúng ta sẽ đào sâu hơn những cái thách thức mà bạn đã giành được giải thưởng này như thế nào, và cách các bạn đã phát triển bản thân như thế nào.